

Tin tức**Thủ tướng Chính phủ hoan nghênh việc đề xuất giảm giá điện để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19**

Theo đề xuất của Bộ Công Thương tại Báo cáo số 22/BC-BCT ngày 1/4/2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và EVN dự kiến điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện từ kỳ hoá đơn tháng 4/2020 đến kỳ hoá đơn tháng 6/2020 đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt; miễn, giảm tiền điện trực tiếp cho các cơ sở phục vụ chống dịch COVID-19. Ước tổng số tiền hỗ trợ lên tới gần 11.000 tỷ đồng.

Trước đó, EVN đã chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng, đề xuất một số phương án giảm giá điện để hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi dịch COVID-19, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án thực hiện cụ thể, EVN cũng sẽ khẩn trương triển khai để góp phần chung tay hỗ trợ khách hàng bị tác động bởi dịch COVID-19.

EVN yêu cầu các đơn vị thành viên vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng

Tại văn bản số 1892/KH-EVN ngày 30/3/2020, Tập đoàn yêu cầu các đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến, họp trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom Cloud Meetings. Chủ động phối hợp làm việc trực tuyến với các đối tác, khách hàng; đẩy mạnh đấu thầu qua mạng.

Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia thực hiện huy động tối ưu các nguồn điện năm 2020 để giảm thiểu chi phí mua điện trên toàn hệ thống và chi phí mua điện trên thị trường phát điện cạnh tranh; đồng thời liên tục cập nhật tình hình thủy văn, phụ tải, nhiên liệu,... tính toán kế hoạch huy động nguồn cập nhật, đề xuất với EVN các giải pháp đảm bảo cung cấp điện trong các kịch bản, kể cả tình huống cực đoan; đảm bảo nguồn nhân lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ...

Các đơn vị phát điện hoàn thành công tác sửa chữa đúng tiến độ Tập đoàn giao. Đảm bảo vận hành các tổ máy phát điện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của A0. Nâng cao độ tin cậy vận hành, khả năng phát điện của các nhà máy.



Các tổng công ty điện lực theo dõi và cập nhật nhu cầu phụ tải trên địa bàn, xây dựng kế hoạch cung cấp điện hàng tháng cho các công ty điện lực và thông báo cho chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương, các doanh nghiệp để điều hòa phụ tải hợp lý, sẵn sàng các phương án ứng phó trong trường hợp bất lợi.

Các Ban QLDA được yêu cầu hoàn thành thủ tục triển khai đầu tư đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các dự án nguồn và lưới điện được giao.

Đảm bảo tiếp nhận yêu cầu về các dịch vụ điện của khách hàng trong thời gian cách ly xã hội

Theo văn bản 2074/EVN/KD ngày 6/4/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các tổng công ty điện lực/công ty điện lực vẫn thực hiện tiếp nhận yêu cầu của khách hàng qua tất cả các kênh cung cấp dịch vụ hiện đang cung cấp, bao gồm cả tại phòng Giao dịch khách hàng.

Các đơn vị đẩy mạnh truyền thông đến khách hàng để khuyến khích tiếp nhận yêu cầu trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và các kênh tiếp nhận của Trung tâm CSKH.

Đồng thời, các đơn vị căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương và các điều kiện vệ sinh, an toàn để tổ chức giải quyết yêu cầu của khách hàng đối với dịch vụ cấp điện mới, các dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện, trên cơ sở hạn chế tiếp xúc trực tiếp, đảm bảo khoảng cách an toàn và thực hiện dịch vụ theo phương thức điện tử. Trường hợp chưa tổ chức giải quyết được yêu cầu của khách hàng thì hẹn triển khai ngay sau khi kết thúc đợt cách ly.



EVN và 9 Tổng công ty thành viên triển khai phương án sản xuất trong thời gian cách ly xã hội

Trong tuần đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và chỉ đạo của EVN tại văn bản số 1972/EVN-TCNS ngày 31/3/2020, các đơn vị thành viên đã nhanh chóng triển khai và ổn định nhân sự để đảm bảo sản xuất cung ứng điện trên toàn quốc.

Cụ thể, với CNBV trực tiếp sản xuất (điều độ; viễn thông dùng riêng và công nghệ thông tin; vận hành nhà máy điện, trạm biến áp; sửa chữa thường xuyên, xử lý sự cố) được các đơn vị bố trí nghỉ tập trung tại nơi làm việc hoặc gần nơi làm việc, đảm bảo nhân sự dự phòng, thay thế, hỗ trợ lẫn nhau.

Đối với CBNV hậu cần, phục vụ phụ trợ, làm việc gián tiếp và trực tiếp sản xuất khác, các đơn vị bố trí tối đa làm việc từ xa, ngoại trừ một số CBNV làm việc tại cơ quan hoặc hiện trường theo yêu cầu công việc với sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị.

EVN ban hành Chỉ thị về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020

Tại chỉ thị số 1995/CT-EVN ngày 31/3/2020, EVN yêu cầu các công ty thủy điện kiểm tra, khắc phục kịp thời các khiếm khuyết của đập, thiết bị vận hành đập trước mùa mưa lũ hàng năm; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và các chủ đập, hồ chứa nước có liên quan thực hiện vận hành hồ chứa bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du, đặc biệt là khi vận hành xả lũ; chủ động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quan trắc, dự báo khí tượng thủy văn, tính toán xả lũ phục vụ vận hành hồ chứa thủy điện an toàn, hiệu quả.

Các tổng công ty điện lực kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị, móng và cột điện, đường dây, trạm điện (đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông,...) đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa lũ.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia được giao tăng cường các giải pháp nhằm vận hành an toàn các đường dây 220kV, 500kV, đặc biệt là đường dây 500kV Bắc - Nam; chỉ đạo giải quyết các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo về an toàn điện trong mùa mưa lũ cho nhân dân.

Thông tin quản lý

Đầu tư - Xây dựng

- Dự án “Hoàn thiện hệ thống phân phối ngoài trời TBA 220kV Đồng Hới” (tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) vừa được Công ty Truyền tải điện 2 hoàn thành, đóng điện đưa vào vận hành sớm 2 ngày so với kế hoạch. Đây là công trình gắn biển chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công ty Truyền tải điện 2 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



- Thi đua liên kết xây dựng công trình Trạm 220kV Ninh Phước và đấu nối từ ngày 24/3/2020 đến ngày 31/12/2020. Phong trào thi đua được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phát động, nhằm quyết tâm đóng điện công trình theo đúng tiến độ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Sản xuất - Truyền tải

- Tình hình hạn mặn xâm thực đang ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng đảm bảo nước ngọt phục vụ vận hành các tổ máy tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh). Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang triển khai các giải pháp để đảm bảo giữ mực nước an toàn đáp ứng công tác vận hành.

- Khoảng 1,97 tỷ kWh là sản lượng điện sản xuất trong quý 1/2020 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh, tương đương 127,6% so với kế hoạch quý và 111,8% với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp đơn vị dẫn đầu khối nhiệt điện trong Tổng công ty Phát điện 1 về tỷ lệ điện phát vượt kế hoạch quý I.

Kinh doanh - DVKH

- 62 chốt, trạm kiểm dịch phòng ngừa COVID-19 tại các cửa ngõ ra, vào TP. Hồ Chí Minh đã được Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh khẩn trương hoàn thành cấp điện trong ngày 5/4.

Khoa học công nghệ và Môi trường

- Ứng dụng giàn giáo cách điện để sửa chữa điện nóng được Công ty Điện lực Quảng Nam thực hiện thành công ngày 26/3. Đây là công ty điện lực đầu tiên trên toàn quốc làm chủ công nghệ này. Bộ giàn giáo có ưu điểm nổi bật trong việc thực hiện sửa chữa điện nóng tại các địa hình mà xe gàu cách điện, bệ đỡ không thể tiếp cận được.

- Sử dụng thiết bị bay phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19 được Công ty Truyền tải điện 2 triển khai tại các trạm biến áp do đơn vị quản lý. Thiết bị này được công ty nâng cấp từ phiên bản “Rồng lửa 2” có chức năng đốt các vật thể vướng trên đường dây truyền tải.

Truyền thông - Quan hệ cộng đồng

Thông tin quyền góp, ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và chống hạn hán, xâm nhập mặn:

- 1 tỷ đồng được CBNV Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội quyền góp sau một tuần triển khai phát động trong toàn tổng công ty (từ 19/3 – 25/3), để chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

- Khoảng 1,5 tỷ đồng là số tiền quyền góp được của CBNV Tổng công ty Điện lực miền Nam, theo lời kêu gọi của Tổng giám đốc và Công đoàn tổng công ty. Khoản tiền này sẽ được chuyển tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và chống hạn hán, xâm nhập mặn ở vùng Tây Nam Bộ. Ngoài ra, các công ty thành viên của tổng công ty còn chủ động quyền góp, ủng hộ qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các địa phương.

- Hơn 2 tỷ đồng là tổng số tiền mà Tổng công ty Điện lực miền Trung và các công ty điện lực thành viên đã trao tặng cho các địa phương, các tổ chức để chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là số tiền đóng góp từ mỗi CBNV và từ nguồn Quỹ phúc lợi của tổng công ty.

Tin tham khảo

- EVNGENCO 3 chống dịch bệnh, giữ nguồn điện phía Nam ổn định ... [xem chi tiết](#)
- Giữ vững an ninh, an toàn lưới điện truyền tải trong mùa dịch bệnh COVID-19 ... [xem chi tiết](#)
- EVNCPC: Sẽ đảm bảo cung cấp điện kể cả trong tình huống xấu nhất ... [xem chi tiết](#)
- Chống COVID-19 ở nơi điều khiển hệ thống điện toàn quốc ... [xem chi tiết](#)
- Chủ động ứng phó COVID-19 tại hai nhà máy thủy điện Sơn La, Lai Châu ... [xem chi tiết](#)

BẢN TIN EVN

Chỉ đạo: Ban Truyền thông EVN

Tổ chức thực hiện: Trung tâm Thông tin Điện lực

Địa chỉ: Tầng 15, tháp A, 11 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.66946720 * **Fax:** 024.37725192

Trưởng Ban biên tập: Đinh Thị Bảo Ngọc

Thành viên Ban biên tập: Nghiêm Anh Tú, Hoàng Thị Tuyết

Phụ trách kỹ thuật gửi file: EVNEIC